

## นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เราเชื่อว่าคุณมีสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์และเราทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยทางออนไลน์ของคุณ นโยบายนี้ประยุกต์ใช้กับ <https://suphanburicityofmusic.com/> เว็บไซต์ที่แตกต่าง อาจใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ที่เหมือนกันหรือเฉพาะเว็บไซต์นั้น เราจะขออนุญาตจากคุณก่อน หากต้องใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการอื่นที่นโยบายนี้ไม่ได้ ครอบคลุมถึงเราเคารพสิทธิพื้นฐานและความเป็นส่วนตัวของคุณ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยบนช่องทางออนไลน์ของคุณ ซึ่งเราได้ประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ <https://suphanburicityofmusic.com/> และเว็บไซต์เครือข่าย (เช่น เว็บไซต์งานรณรงค์ของเราที่แยกเป็นแต่ละงานรณรงค์) ที่อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการใช้คุกกี้เหมือนกัน หรือมีนโยบายอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละเว็บ ทั้งนี้เราจะขออนุญาตจากคุณก่อนเสมอ หากมีการเก็บข้อมูลของคุณ นอกเหนือจากในนโยบายที่เราระบุไว้

## คำแนะนำเบื้องต้น

1. แดงการณนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้ ออกแบบเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ <https://suphanburicityofmusic.com/>
2. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ออกแบบขึ้น เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อให้ สอดคล้องกับสิทธิภายใต้กฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR ของสหภาพยุโรป และ Personal Data Protection Act หรือ PDPA ของ ประเทศไทย โดยเรา ประเทศไทยเก็บข้อมูลของผู้ใช้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา ประเทศไทย
3. เอกสารที่ปรากฏในหน้านี้ มิได้เกี่ยวข้องกับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่คนใดของเรา ประเทศไทย หรือผู้อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเราในสำนักงานอื่น ๆ ในฐานะบุคคล (อาทิ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับเรา ประเทศไทยมากกว่าการเยี่ยมชมเว็บไซต์) เราและข้อมูลส่วนบุคคล เราให้คำมั่นว่าจะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ กับเว็บไซต์ของเรา ประเทศไทยเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดขึ้นจากพื้นฐานของ หลักการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งเราอาจรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราขอให้คุณ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เรารวบรวมไว้ เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของคุณดังนี้

\* ข้อมูลที่คุณให้เรา: เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณมอบให้เราโดย

- (1) การเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา
- (2) ทำแบบสอบถามในเว็บไซต์นี้
- (3) ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชัน โดยคุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม โดยข้อมูลนั้นอาจประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อีเมล ปีเกิด และประเภทผู้ใช้งาน

\* ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เว็บไซต์ของเราและระบบอื่นๆ เก็บรวบรวม:

1. ถ้าคุณเข้าเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์ที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (กูเกิล อนาคติกส์) จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการเข้าเว็บของคุณ เช่น ประเภท และรุ่นของเบราว์เซอร์ และเพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชม อนาคติกส์จะไม่เก็บรวบรวมหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP) ที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับ อินเทอร์เน็ต คุณสามารถสอบถามกูเกิลเพื่อให้ดึงข้อมูลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

เรา ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ในการวางแผนการ

ทำงานและช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองผู้ใช้ได้ดีขึ้น

2. เว็บไซต์ของเราอาจใช้ “คุกกี้” กับอุปกรณ์ของคุณ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบาย การใช้คุกกี้ของเราที่  
นี้

3. ถ้าคุณแลกเปลี่ยนอีเมล การสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ (รวมทั้งคอม  
เมนต์ในเว็บไซต์นี้) กับเจ้าหน้าที่ของเรา หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ หรือ กับเว็บ ไซต์บุคคลที่สาม หรือ แอปพลิ  
เคชัน เช่นระบบแชทบอทที่ลิงก์กับเรา ระบบของเราจะบันทึกรายละเอียดการสนทนาเหล่านั้น บางครั้งรวมถึง  
เนื้อหาด้วย

\* ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางกิจกรรมเหล่านี้ : คือข้อมูลเกี่ยวกับ  
คุณที่คุณให้แก่บุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ก, กูเกิล และทวิตเตอร์) ผ่านการใช้ปุ่มแชร์ของโซเชียลเน็ตเวิร์คและ  
วิดเจตส์บนเว็บไซต์ของเรา

\* ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่บุคคลที่สามเก็บรวบรวมบนเว็บไซต์ของเราผ่านทางบราวเซอร์ : คือ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ  
ที่บันทึก/ติดตามโดยบุคคลที่สาม เพียงแค่เข้าใช้เว็บไซต์นั้น เช่น การสำรวจจากเพจหนึ่งไปอีกเพจหนึ่ง  
(เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้) หรือการดูวิดีโอในเฟสบุ๊ก (ถ้าคุณล็อกอินเฟสบุ๊ก) การใช้ข้อมูลของคุณที่เราเก็บ  
รวบรวมไว้

### **เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้**

\* เพื่อให้เว็บไซต์ของเราและบุคคลที่สามทราบการกระทำของคุณ ตัวอย่างเช่น ชื่อของคุณอาจปรากฏพร้อม  
กับคอมเมนต์ของคุณบนเว็บไซต์ของเราหรือลงมือทำอะไรบางอย่างจากผู้อื่น เราอาจยังแสดงชื่อของคุณ  
และสิ่งที่คุณเพิ่งกระทำบนเว็บไซต์ของเรา

\* ส่งอัปเดตและการแจ้งเตือนผ่านอีเมล จดหมาย ข้อความ การแจ้งเตือนแบบทันที (push notification)  
หรือโทรศัพท์ เราจะประมวลผลข้อมูลบุคคลของคุณเฉพาะที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามคำอธิบายข้างต้น  
ในการประมวลผล เราจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นส่วนตัวของคุณและความ  
จำเป็นหรือสนใจที่จะใช้ข้อมูลนั้นและเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลนั้นหากเราพิจารณาว่าการนำข้อมูลไปใช้จะก  
กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ หากมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้น กฎหมายอาจให้เราเปิดเผยหรือจัดการกับ  
ข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งคุณหากจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านกฎหมาย โดยจะแจ้งในตอน  
ที่เราขอให้คุณส่งข้อมูลของคุณให้กับเรา ในทางกลับกัน หาก你不เต็มใจจะให้ข้อมูลกับเราก็ไม่มีผลกระท  
ทบใด ๆ เช่นกัน หาก你不สนใจในการร้องขอข้อมูลของเรา คุณสามารถติดต่อสอบถามกับเราโดยการ  
เปิดเผยและการโอนข้อมูลของคุณ

### **เราอาจเปิดเผยข้อมูลบุคคลของคุณเมื่อเราได้รับคำยินยอมของคุณ หรือมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น :**

\* เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการที่ให้บริการเว็บไซต์ของเราหรือระบบเทคโนโลยีข้อมูลอื่น ๆ หรือเก็บรักษา  
หรือประมวลผลข้อมูลของคุณในนามของเรา ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวด เกี่ยวกับการรักษาความลับและความ  
ปลอดภัย

\* เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ในกรณีความรับผิดชอบทาง  
กฎหมายและศีลธรรมบังคับให้เรากระทำดังกล่าว (เช่น หาก你不แสดงเจตนาเกี่ยวกับการ  
ทำกิจกรรมการก่อการร้าย)

\* หรือคู่กรณีทางกฎหมายในประเทศหรือเขตแดนใดๆ ซึ่งเรา

ทำเช่นนี้ก็ต่อเมื่อมีการร้องขอทางกฎหมายเท่านั้น

การเก็บรักษาและการลบข้อมูลบุคคลของคุณ

เรามีเจตนารักษาข้อมูลบุคคลของคุณให้ถูกต้องและอัปเดตอยู่เสมอ โดยเราจะลบข้อมูลของคุณทั้งหมด  
หากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว

สิทธิของคุณคุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้และข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูล

\* คุณยังสามารถแจ้งเราให้แก้ไขหรือลบข้อมูลบุคคลที่ไม่ถูกต้อง

\* คุณสามารถปฏิเสธการใช้ข้อมูลบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ และคุณอาจมีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการเก็บข้อมูลบุคคลของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดและต้องการให้ลบทิ้งในสถานการณ์อื่น

\* ในบางสถานการณ์ คุณยังอาจมีสิทธิ์ “สิทธิที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง” (data portability) เพื่อขอให้เราโอนข้อมูลบุคคลของคุณไปให้คุณ หรือไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้โอนข้อมูลจากประเทศไทยไปยังที่อื่นๆ) หาก คุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ กรุณาติดต่อเรา เพราะเราจำเป็นต้องร้องขอการพิสูจน์ตัวตนก่อน เข้าสู่ข้อมูลบุคคลที่คุณให้มา หากคุณต้องการให้เราลบข้อมูลออกจากรายชื่ออีเมลที่เรา รวบรวมไว้ คุณสามารถติดต่อเรา

### มาตรการความปลอดภัย

เราใช้ทั้งมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยจากการสูญหายหรือกระบวนการผิดกฎหมายใดๆ เพลจการรับบริจาคของเรารักษา ความปลอดภัยโดยใช้ระบบ Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นรูปแบบความปลอดภัยที่รักษาความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ถูกออกแบบเพื่อป้องกัน การดักฟัง การดัดสินบน หรือการปลอมแปลงข้อมูลมีเพียงพนักงานที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สนับสนุนองค์กรและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานโดยพวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

### ติดต่อเรา

เรายินดีรับคำถาม คำแนะนำ หรือ

คำร้องขอเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้และการประมวลข้อมูลบุคคลของเรา การเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต หากมีการการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศบนเว็บไซต์ของเรา

### นโยบายคุกกี้ของเรา

เราอยากให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการท่องเว็บไซต์ของเรา เพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์ และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา เราจึงใส่ “คุกกี้” ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กซึ่งจะถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แล้วคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้น

กำเนิดในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมหรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รู้จักกับคุกกี้เหล่านั้น

\* คุกกี้อนุญาตให้ระบบของเราจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้และจัดเก็บการตั้งค่าล่วงหน้าใดๆได้ในทันที

\* ทันทีที่ผู้ใช้เข้าสู่แพลตฟอร์ม คุกกี้จะถูกส่งไปยังฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ สาเหตุที่ต้องส่งคุกกี้เพราะ :

\* อนุญาตให้เว็บไซต์จดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้และจะแนะนำเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ

\* ช่วยในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

\* เสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ดีกว่าเดิม

\* ทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ เมื่อคุณกลับมาในเว็บไซต์เราอีกครั้ง

\* เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณชอบในเว็บไซต์ ดังนั้นจึงทำให้เราทำเว็บไซต์ได้ตรงกับ ความต้องการเฉพาะของคุณ อาทิเช่น โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณและเพิ่มอัตรา ความสามารถในการตอบสนองข้อมูลที่คุณต้องการ เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับ ว่าเราสามารถที่จะใส่ประเภทของชุดคุกกี้ทางด้านล่างนี้ในอุปกรณ์ของคุณ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้โดยเป็นไปตามนโยบายนี้ ยกเว้นว่าคุณได้ตั้งค่าเพื่อที่

จะปฏิเสธคุกกีเหล่านี้ใน บราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกีได้ที่ [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org) และ [www.youronlinechoices.eu](http://www.youronlinechoices.eu) สำหรับวิดีโอคุกกีดูที่ <https://youtu.be/TBR-XtUVq7E>

### **ประเภทของคุกกี**

คุกกีมีสองประเภทใหญ่ๆ คือ คุกกีบุคคลที่หนึ่ง (first party Cookies) และคุกกีบุคคลที่ สาม (third party Cookies) :

\* คุกกีบุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกีที่เจ้าของเว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง และมักถูกใช้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง และจด

จำความชอบของคุณเมื่อคุณท่องเว็บไซต์นั้น ปกติแล้วนี่คือคุกกีที่เป็นของเราเอง

\* คุกกีบุคคลที่สาม ซึ่งถูกใช้โดยผู้ให้บริการ (Service provider) ในนามของเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการสามารถใช้คุกกีเหล่านี้เพื่อจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้าไซต์อื่นๆ คุกกีบุคคลที่สามมักจะใช้โดยทั่วไปเพื่อการวิเคราะห์เว็บไซต์ หรือเพื่อการโฆษณา การใช้งานคุกกีตารางนี้อธิบายคุกกีที่อาจถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ของคุณ ขณะที่คุณใช้เว็บไซต์นี้